



ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ตามที่ปรากฏสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระบาด  
ใหม่อย่างกว้างขวางในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา จึงได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึก  
ประสบการณ์วิชาชีพ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-๑๙) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ โดยให้จัดการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยวิธีออนไลน์ เว้นแต่  
กรณีจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ให้ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละ  
พื้นที่ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัดนั้น ประกอบกับคำสั่งจังหวัดลำปางที่ ๒๒๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการ  
ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้สถาบันการศึกษาทุกประเภทใช้อาคาร  
สถานที่ได้ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด โดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำ  
ของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามมาตรา  
๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๔๘ จึงเห็นควรออกประกาศแนว  
ทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-  
๑๙) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ดังนี้

๑. การเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือ  
ให้นักศึกษามาเรียนในห้องเรียนหรือรูปแบบผสมผสานได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนต้องควบคุม  
จำนวนผู้เข้าเรียนในแต่ละห้องไม่ให้แออัด

๒. ให้บุคลากร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-A  
และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด โดย  
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้  
แอปพลิเคชันหมอชนะ เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ

/ศ. ไห้ดหรือชลอ

๓. ให้งดหรือชลอการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมนั้น ให้เสนอผู้ช่วยอธิการบดีพิจารณาก่อนทุกกิจกรรม

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔



(นายสุเทพ ทองมา)  
ผู้ช่วยอธิการบดี ลำปาง